



รายงานการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม

ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมที่ 1: ประชุมคณะกรรมการการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

รายละเอียด : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น. งานสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีนางสำเนา กุลณา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ รพสต.นาขุม และ รพสต.สุขข้าม เพื่อพิจารณา CG มอบแพมเพิส และ หูฟัง ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงประมาณสนับสนุน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาขุม

1.1 ประเด็นหรือในเรื่องการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อพิจารณา (ร่าง) การจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

1.2 ผลจากการมีส่วนร่วม

การที่จะนำแผนงาน/โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ ฉะนั้นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารที่ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินการจริงในพื้นที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีโรงการ/กิจกรรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และโรงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าว อาจตรวจสอบได้ จากหน่วยงานในพื้นที่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

1.3 การนำผลจากสารมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ได้นำผลการประชุมคณะกรรมการการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อพิจารณา (ร่าง) การจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน และคณะกรรมการได้รับทราบปัญหาอุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา/ช่วยเหลือ เพื่อนำเสนอให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนร่วม และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพื้นที่ต่อไป

1.4 รูปภาพการประชุมคณะกรรมการการจัดบริการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

